



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 30 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.เร่งศึกษาใช้โดรนช่วยทำนา นำร่องภาคกลาง-เหนือตอนล่าง	แนวหน้า
2. ทูเรียนภาคใต้เพิ่มเหตุนาคาติ จีนต้องการสูง	เดลินิวส์
3. แปะไว้กันลิ่มนโยบายหาเสียงพรรคข้าว พปชร.	มติชน (กรอบบ่าย)
4. สิ่งบุรีออกหน่วยคลินิกเกษตรบริการ-แก้ปัญหาให้ชาวโพทะเล	เดลินิวส์
5. คำรามชู่'ยุบสภา' การเมืองในกตึกาใหม่ ดีไซน์นี้-เพื่อใคร	มติชน
6. คอลัมน์: พาราสาวะถิ	ข่าวหุ้น
7. คอลัมน์: Lineทาง	เดลินิวส์
8. เตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนทุกรอบผลิต	แนวหน้า
9. ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ	แนวหน้า
10. ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่ป่า	แนวหน้า
11. รวมพลังหยุดการเผาสร้างมูลค่า จากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	คม ชัด ลึก
12. สกู๊พิเศษ:เกษตรกร 'ศพก.ตำบลประณีต' ใช้เทคโนโลยี-ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตทุเรียน...สยามรัฐ	



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.เร่งศึกษาใช้โดรนช่วยทำนา นำร่องภาคกลาง-เหนือตอนล่าง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

ฉบับที่ : 13912 หน้า : 8 (กลาง)

สศก.เร่งศึกษาใช้โดรนช่วยทำนา นำร่องภาคกลาง-เหนือตอนล่าง

นางอัญญา ตระโษ รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากแนวทาง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ของ

รัฐบาล ซึ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน

นับเป็นอีกนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมและ

หลายประเทศนำมาปรับใช้กับภาคเกษตรได้มี

ประสิทธิภาพ อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้และ

สหรัฐ ปัจจุบันโดรนถูกนำมาใช้ตรวจสอบพื้นที่

เพาะปลูก เพื่อวิเคราะห์การเจริญเติบโตของ

พืชแต่ละจุด การถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้

ระบบ GPS การพ่นยา หว่านเมล็ดพันธุ์และ

หว่านปุ๋ย ซึ่งทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

การใช้แรงงานคน ประหยัดเวลาพ่นสารกำจัด

ศัตรูพืชและลดปริมาณใช้สารเคมี

สำหรับประเทศไทย กระทรวง

เกษตรฯโดยกรมวิชาการเกษตร ได้ทดลอง

นำโดรนมาพ่นสารชีวภัณฑ์ในแปลงผักคะน้า

หอม ผักชี นาข้าว และไร่ถั่ว ซึ่งพบว่าการใช้

โดรนพ่นสารชีวภัณฑ์ลดเวลาพ่นเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช้แรงงานที่ใช้เครื่องสะพาย

หลังติดเครื่องยนต์ 4-5 เท่า และลดปริมาณ

ใช้สารเคมีลงร้อยละ 30-50 อย่างไรก็ตาม

โดรนเพื่อการเกษตรที่จำหน่ายในตลาดราคาสูง

อยู่ระหว่าง 219,000-330,000 บาท/เครื่อง

สศก. จึงทำวิจัยเรื่อง การศึกษาความคุ้มค่าการ

ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ช่วยทำนาใน

ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง เพื่อศึกษา

ต้นทุนและผลตอบแทนการใช้และไม่ใช้โดรนใน

การทำนา และจากการสำรวจเบื้องต้นใน

จ.สระบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท ผลการ

ศึกษาเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรที่จ้างบริการ

โดรนพ่นสารกำจัดวัชพืช/แมลงศัตรูพืช และ

การพ่นฮอร์โมนบำรุงข้าว ซึ่งการใช้โดรนลด

เวลาลงเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน 3-5 เท่า

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ควบคุมโดรน

สามารถลดปริมาณใช้สารเคมีลงร้อยละ 15-20

และไม่มีสารตกค้างในตัวผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับการคิดค่าบริการพ่นสารโดย

ใช้โดรน จะเท่ากับค่าจ้างแรงงานคนคือ ไร่ละ

ประมาณ 50-80 บาท แต่กรณีเป็นพื้นที่

ห่างไกลจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นตามระยะทาง

ดังนั้น การใช้โดรนช่วยพ่นสารดังกล่าว ส่งผล

ให้เกษตรกรลดเวลา ลดสารเคมีและข้าวไม่

เสียหาย ด้านเกษตรกรที่ยังไม่จ้างบริการโดรนพ่น

พบว่าบางส่วนสนใจจ้างบริการโดรนดูแลรักษา

นาข้าวครั้งต่อไป เนื่องจากเห็นการใช้โดรนพ่น

จากพื้นที่นาแปลงใกล้เคียง แต่บางส่วนยังไม่

แน่ใจจะใช้บริการ เพราะยังขาดความรู้ และมี

พื้นที่ปลูกอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ให้บริการโดรน

ผิดพัน ทำให้ไม่พบเห็นการใช้โดรนจากพื้นที่

ใกล้เคียง

สำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการโดรน

คิดพ่นสารที่ทำมานาน พบว่า ต้องการโดรนพ่น

สารเพิ่ม แต่ยังมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการลูกค้า

เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ซื้อโดรนซึ่งมีราคา

แพง จึงต้องการให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน

สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ในการจัดซื้อโดรนให้

เพียงพอ ทั้งนี้ การใช้โดรนช่วยทำนา เป็น

แนวทางหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน

แรงงานคนตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากการ

ใช้โดรนลดเวลาทำงาน ลดใช้สารเคมี และไม่

ทำให้ผลผลิตเสียหาย แต่โดรนและอะไหล่มี

ราคาแพง อีกทั้ง ผู้ควบคุมโดรนต้องมีทักษะ

ความชำนาญสูง ซึ่งผู้ประกอบการใช้โดรน

หรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการซื้อโดรนมาใช้

งาน จำเป็นต้องมีเงินทุนและผู้ควบคุมโดรนที่

ชำนาญ จึงเกิดประสิทธิภาพทางการเกษตร

โดยปลายเดือนพฤษภาคมนี้ สศก.จะลงพื้นที่

จ.พิษณุโลก กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ เพื่อ

ศึกษาข้อมูลความคุ้มค่าการใช้โดรนดูแลรักษา

นาข้าวและจะรายงานผลศึกษาข้อมูลเปรียบ

เทียบต้นทุน ผลตอบแทน จากการใช้และไม่

ใช้โดรนดูแลรักษาข้าวในโอกาสต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ทุเรียนภาคใต้เพิ่มเหตุนราคาดี จีนต้องการสูง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

ฉบับที่ : 25431 หน้า : 8 (ซ้าย)

ทุเรียนภาคใต้เพิ่มเหตุนราคาดี จีนต้องการสูง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ได้พบการเปลี่ยนแปลงทุเรียนภาคใต้ปี 2562 ทั้ง 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ชะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี พบว่า เนื้อที่ขึ้นต้นของทุเรียนภาคใต้ ปี 2562 มีจำนวน 501,845 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35,290 ไร่ เพิ่มขึ้น 8% เนื้อที่ให้ผลมีจำนวน 387,822 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 28,515 ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 8% ปริมาณผลผลิตรวม 445,220 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 140,953 ตัน คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 46% โดยผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล อยู่ที่ 1,145 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 301 กิโลกรัม คิดเป็น 36%

เนื้อที่ขึ้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาของทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรจึงปลูกลูกรุ่นเพิ่มขึ้นโดยปลูกแทนที่พืชอื่น เช่น ยางพารา เงาะ ลองกอง ซึ่งเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจากทุเรียนที่ปลูกในปี 2557 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ ส่งผลปริมาณผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี

จึงให้เกษตรกรมีการดูแลรักษาด้านทุเรียน กอปรกับปีที่ผ่านมามีทุเรียนไม่ติดผลหรือให้ผลผลิตน้อย จึงมีเวลาในการพักต้นสะสมอาหารต้นสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคทุเรียนค่อนข้างสูง เนื่องจากยังมีความต้องการนำเข้าที่ประเทศจีนจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้การเอาใจใส่ดูแลมากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มและมีคุณภาพดี เช่น การตัดผลอ่อนบางส่วนทิ้ง ทำให้ผลที่เหลือมีขนาดและน้ำหนักใหญ่ขึ้น ในขณะที่ช่อกับเนื้อที่ให้ผลของทุเรียนเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเกษตรกรที่โค่นต้นเก่าของไม้ผลอื่น ๆ และโค่นยางพาราที่ราคาไม่จูงใจ หันมาปลูกลูกรุ่นแทน อย่างไรก็ตาม ห่วงขงภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ส่งออกควรควบคุมคุณภาพของทุเรียน ทั้งเรื่องทุเรียนอ่อน และวัตถุดิบแปรรูปที่อาจทำให้เกิดปัญหาการส่งออกได้ ซึ่ง สศก. จะร่วมติดตามสถานการณ์การผลิตและปริมาณผลผลิตไม่ผลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมมาตรการนโยบาย โดยขณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้

แพะไวกันลิมนโยบายหาเสียงพรรคข้าว พปชร.



แพะไวกันลิมนโยบายหาเสียงพรรคข้าวพปชร.

ขณะที่การจับตัวของพรรคการเมืองใหญ่ในการจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น แกนนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ที่ล่าสุดได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มอีก 1 แก้อ ทำให้มี ส.ส.เพิ่มรวมเป็น 116 คน ได้เดินทางไปลงเยี่ยมเชิงถึงที่ทำการของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และภูมิใจไทย (ภท.) เป็นที่เรียบร้อย เพื่อดึงมาร่วมตั้งรัฐบาล ขณะที่ตัวของพรรคเพื่อไทย (พท.) ยังคงเกาะกุมกันรวม 7 พรรค อย่างเหนียวแน่น หวังว่าจะมีใคร “กลับลำ” มาร่วมด้วย

ดังนั้น ช่วงที่คลุกฝุ่นกันอยู่นี้ในเรื่องโควตาเก้าอี้รัฐมนตรีที่ยังจัดสรรไม่ลงตัว ที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งกระทรวงสำคัญ เนื่องด้วยนโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคที่ผ่าน มา ต่างจุดประเด็นการนำเสนอเรื่อง “ปากท้อง” เป็นหลัก ทั้งการดูแลกันตั้งแต่เกิดจนตาย และการแก้ปัญหาพิษเกษตรที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น จะเกี่ยวข้องอยู่ในความรับผิดชอบหลักๆ เชื่อมโยงกัน ทั้งกระทรวงพาณิชย์



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง หรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุข ที่ดูแลรับผิดชอบน้ำยาภัยสุขภาพเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจในเวลา นี้ เป็นต้น

โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรจะหอมหวานกว่าเพื่อน ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของกระทรวง เพราะเกษตรกรมีจำนวนกว่า 7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ จะเกี่ยวข้องและต้องพึ่งพานโยบายกับกระทรวงนี้มากกว่ากระทรวงอื่น นโยบายที่ท่าลงไปจะเห็นผลเร็วและรู้ได้ว่า “จุดติด” หรือไม่ ทำให้เกิดกระแสข่าวว่า ข้อเสนอของ พปชร.ที่เดิมนกกระทรวงนี้ให้กับ ปชป.ไปตอนแรก กำลังจะถูกดึงกลับคืนหลัง “มุ้งสามมิตร” ในกลุ่ม พปชร.ต้องการดูแลกระทรวงนี้ด้วยตัวเอง

ที่น่าสนใจ ผลจากการนำเสนอโยบายที่หวังจะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.62 ปรากฏให้เห็นแล้วว่า ส่วนหนึ่งได้ส่งอิทธิพลต่อการที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันถล่มทลาย 38 ล้านคน คิดเป็น 74.69 เปอร์เซ็นต์ จากผู้มีสิทธิกว่า 50 ล้านคน

“มติชน” ขอนำมาเปิดเผยกันอีกครั้งว่าช่วงก่อนวันเลือกตั้งดังกล่าว ในส่วนของพรรคที่ยืนอยู่หัว พปชร.กำลังจะตั้งรัฐบาลต่างชุกชานนโยบายอะไรกันไว้บ้าง หวังว่าเมื่อมีโอกาสบริหารกระทรวงหลักๆ เหล่านี้ ยังคงไม่ล้มล้างที่ลั่นวาจาปากกันไว้

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นนโยบาย “มารดาประชารัฐ” จะดูแลตั้งแต่คุณแม่ฝากครรภ์ เดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 9 เดือน รวมสูงสุด 27,000 บาท ตามด้วยค่าคลอด 10,000 บาท จะช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กอีกเดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่เกิดจนมีอายุครบ 6 ปี รวมสูงสุด 144,000 บาท รวมแล้วตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเติบโตอายุถึง 6 ขวบ จะเป็นเงิน 181,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน

พปชร.ยังใช้โลโก้แกนนโยบายนำเสนอว่า “ข้าวได้ราคา ชาวไร่ได้เงินเพิ่ม” หากเป็นรัฐบาลจะช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าว จากเดิม 12 ไร่ เป็น 20 ไร่ และเพิ่มจาก ไร่ละ 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท เกษวิรับรับเงินแล้ว 40,000 บาทต่อครัวเรือน และยังให้ค่าเก็บเพิ่มอีก 30,000 บาท รวมเป็น 70,000 บาท รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ในการจำหน่ายช้าง

ที่ต้องเน้นและขีดเส้นใต้ไว้คือการเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ 400-425 บาทต่อวัน ผู้ที่จบอาชีวศึกษา ต้องได้รับเงินเดือน 18,000 บาท

ส่วนปริญญาตรี 20,000 บาทต่อเดือน และ
มาตรการลดภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้กับมนุษย์เงินเดือน ส่วนภาพรวม จะสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และวางแผนเพิ่ม
รายได้ให้กับประเทศ

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ เวลานั้น **อภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ** เป็นหัวหน้าพรรค หนักแน่นกับ
นโยบายประกันรายได้พืชผล ข้าว มันสำปะหลัง
และข้าวโพด เชื่อว่าเป็นนโยบายที่ไม่มีการทุจริต
โดย กรณี จาติกวณิช อดีต รมว.คลังของ ปชป.
อธิบายไว้ว่า ถ้า ปชป.เป็นรัฐบาล จะประกันรายได้
พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิเกวียน
ละ 15,000 บาท ข้าวขาว 10,000 บาท ข้าว
เหนียว 11,000 บาท มันสำปะหลังกิโลละ 2
บาท ข้าวโพดกิโลละ 7 บาท ยางพารากิโลละ
60 บาท ปาล์มกิโลละ 4 บาท ยืนยันว่าไม่ใช่ราคา
ที่สูงที่สุดแต่เป็นราคาประกันที่ไม่ควรต่ำกว่านี้

ปชป.ยังนำเสนอนโยบาย **“เกิดปีรับ
สิทธิเงินแสน”** ที่มีแกนนำไว้วางใจว่านโยบาย
“มารดาประชารัฐ” ลอกเลียนมาหรือเปล่า จะ
เริ่มจ่ายอุดหนุนหลังคลอด เดือนแรกให้ 5,000
บาท จากนั้นให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะ
เวลา 8 ปี โดยรูปแบบนโยบาย **“เกิดปีรับสิทธิ**

แสน” เป็น 1 ใน 10 ข้อหลักของนโยบายการ
การศึกษาที่ ปชป.ทำได้

ด้านนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย
(ภท.) ที่ทำให้มีคะแนนเสียงไหลมาเทมาจน
พรรคใหญ่ชนวนมาผสมพันธุ์ตั้งรัฐบาลด้วย ที่
โดดเด่นและถือว่าโดนใจประชาชนอย่างแรง
คือ เสนอให้ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ภท.
เคยกล่าวที่มาของนโยบายนี้ว่า นำต้นแบบ
จากการศึกษาวิจัยที่ประสบความสำเร็จที่สุด
มาจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โฟ
เขียวให้ประชาชนใช้กัญชาทำยาโรค ทำ
เชิงพาณิชย์ และให้ทุกคนรอบครัวปลูกกัญชา
ได้อย่างเสรี บ้านละ 6 ต้น คิดค่าปลูกบ้านละ
1 เหรียญดอลลาร์

ภท.จึงเสนอขายนโยบายนี้มุ่งแก้ปัญหา
“ความยากจน” และจะเป็น **“พืชเศรษฐกิจ”**
อีกตัวประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่าง
เสรี ปลูกได้บ้านละ 6 ต้น

ประเมินว่าจะมีรายได้ต่อครัวเรือนปีละ
4.2 แสนบาท

เป็นการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนก่อน
หากเหลือก็ขายให้รัฐไป พร้อมทั้งจัดโซนนิ่ง
เอกชนหรือบริษัทที่จะเข้ามาซื้อต้องซื้อผ่าน
รัฐเท่านั้น

ภท.ยังเสนอนโยบายข้าวระบบ **“กำไร
แบ่งปัน”** ที่ทำมาแล้ว 35 ปี กับอ้อยและ
น้ำตาลทราย แบ่งกำไรร้อยละ 70 ให้ชาวไร่
และโรงงานน้ำตาลร้อยละ 30 พร้อมยก
ตัวอย่าง ปี 2561 รัฐบาลประกาศราคาข้าว
หอมมะลิขั้นต้นที่ 15,000 บาท/ตัน ระบบ
กำไรแบ่งปันจะทำให้ชาวนาได้ส่วนแบ่งกำไร
จากโรงสี และผู้ส่งออกเป็นเงินประมาณ
1,000-1,500 บาท/ตัน รวมชาวนาอาจได้เงิน
สูงสุด 16,500 บาท/ตัน

ด้วยความที่ชัวพรรคการเมืองกำลังเร่ง
ตั้งรัฐบาล แต่ถูกฟันธงว่าจะได้รัฐบาล **“เสียง
ปริ่มน้ำ”** ขาดเสถียรภาพการทำงาน และยังมี
“งูเห่า” เกิดขึ้นให้เห็นตั้งแต่วันโหวตเลือก
ประธานสภาผู้แทนฯ

จึงถูกมองว่ารัฐบาลใหม่ไม่น่าจะบริหาร
ประเทศได้นาน

แต่ในเมื่อประชาชนตั้งใจลงคะแนนให้
สุดท้ายใครที่มาดูแลกระทรวงสำคัญเหล่านี้
คงต้องมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
โดยเร็วที่สุด

**อย่าให้ถูกมองว่าสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่
ในเวลานี้เป็นเรื่องรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า**

สิ่งบุรี้ออกหน่วยคลินิกเกษตรบริการ-แก้ปัญหาให้ชาวโพทะเล

ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านดอนตะโหนด ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 250 ปี ประจำปี 2562 เพื่อให้บริการทางวิชาการ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกร โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการให้บริการกว่า 19 หน่วยงาน อาทิ การจัดการนวัตกรรมการให้ความรู้เรื่องพืช การเลือกซื้อสารเคมีอย่างถูกวิธี การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในแปลงนา การลดการเผาเศษซากวัสดุการเกษตร การตรวจ



วิเคราะห์คุณภาพน้ำ การทำหมันสุนัขและแมว สาธิตการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การสาธิตแปรรูปอาหาร การให้คำแนะนำด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบริการตรวจสอบสารพิษตกค้างในร่างกาย จากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีบริการให้บริการจากหน่วยงานเอกชนจำนวนมาก ถือเป็นบริการดีต่อเกษตรกร ปัญหา พัฒนาเพื่อเกษตรกรให้มีความพร้อม เตรียมเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

คำรามขู่ 'ยุบสภา' การเมืองในกติกาใหม่ ดีไซน์นี้-เพื่อใคร

ภาพของการเมืองที่ปรากฏตรงหน้าทุกคน อาจทำให้ชื่อของคณะผู้ออกแบบกฎ กติกา มีผู้เอ่ยถึงอย่างดุเดือดเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ยกร่าง บรรดากฎหมายลูก คำชมเชยเบื่องตันมาจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แห่งกลุ่มสามมิตร พรรคพลัง ประชาธิปไตย ที่เอ่ยออกมาว่า **รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อพวกเรา !!** ทำให้สังคมติดตามมารับรู้ว่า ใครคือ พวกเรา และใครคือพวกเขา

ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าประชาชนคนไทย ทุกคน ล้วนแต่สร้างมุมมองยู่ยู่ให้คอมเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง 24 มี.ค. ข้อ กำหนดต่างๆ การรายงานผลคะแนน ข้อกฎหมายว่าด้วยผู้ถือหนังสือ และข้อ เที่ยงจริงว่าด้วยผู้ถือหนังสือ

สูตรการนับคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และสรุปจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และการให้ 250 ส.ว. ร่วมโหวตเลือก ด้วนายกรัฐมนตรี แทนที่จะเป็นหน้าที่ ของสภาผู้แทนฯ อย่างที่ผ่านมา

ดี้วยผลของการดีไซน์ พรรคอันดับ 1 ที่ได้ ส.ส.เขต 136 คน จึงไม่ได้ ส.ส.



ปาร์ตี้ลิสต์ แม้แต่คนเดียว

โอกาสเป็นของพรรคอันดับรองๆ ลงไป ด้วยผลของการดีไซน์ แม้คำนวณออกมาแล้วว่า สัดส่วนประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ น่าจะอยู่ที่ 70,000 เสียงต่อ 1 ส.ส. แต่กลับมี ส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคที่มีคะแนนเสียงรวมไม่ถึง 6 หมื่นคนเข้าสภา และประกาศร่วมรัฐบาล

คำอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ว่า **"พิสดาร"** ไม่ถือว่าเกินเลยไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำทุกอย่างตามกฎหมาย กติกาที่ดีไซน์มาเป็นพิเศษแล้ว ชัยชนะที่คาดหวังก็ยังไม่ถึง

คะแนนเสียงของ 2 ขั้วการเมือง ยังไปยืนกันอยู่ที่ 250-250 บวกลบไม่เกิน 5 ถึง 10 เพื่อชัยชนะ จึงเกิดกระแสข่าวเรื่อง **"งูเห่า"** เพื่อมาเพิ่มเติมเสียงให้กับขั้วที่ **"แพ้ไม่ได้"**

จาก **"รายงานข่าว"** และกระแสบอกเล่าของบรรดา **"ผู้แทนฯ"** ยืนยันว่ามี **"งูเห่า"** เกิดขึ้นแล้ว

โดยเฉพาะในการประชุมสภาผู้แทนฯ 25 พ.ค. และ 26 พ.ค.

ตัวเลขซื้อขาย มีตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

และนี่คืออีกผลิตผลของกฎกติกาที่ออกแบบมาอย่างพลิกแพลง ล้นเบลอิ่งเวลาและงบประมาณไปมากมาย

หันดาและเค้าโครงของรัฐบาลที่กำลังเจรจาจัดตั้งเริ่มมองเห็นแล้ว

ด้วยความร่วมมือจาก 19 พรรค นำโดยพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย กับพรรคขนาดกลางและเล็ก ระหว่างการเจรจาเกิดปัญหา ทำให้ล่าสุด พรรคประชาธิปัตย์ พักขบวนอยู่นอกเรือนหอ

เช่นเดียวกับพรรคชาติไทยพัฒนา ที่เข้ามาพักผ่อนอิริยาบถในเรือนหอมาพักใหญ่ ก็ทยอยกันเดินออกไปปักหลักข้างนอก

ขณะที่ภายในเรือนหอเอง มีบรรยากาศปั่นป่วน เพราะจ่ายสินสอดทองหมั้นไปหวิดจะหมดตัว

ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนฯ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรฯ

มีข่าวแว่วว่า แม้แต่กระทรวงมหาดไทยที่เพื่อนนายกฯเตรียมคัมแบ็ก ก็อยู่ในความสนใจของพรรคประชาธิปัตย์

การเมืองรอบนี้ ไม่ได้มีอะไร **"ใหม่"** จากเมื่อ 5 ปีก่อนมากนัก

ยังดีที่ในสภามี **"เพชรแอร์"** จากการเข้ามาของพรรคการเมืองใหม่ๆ ที่ทำเอา ส.ส.รุ่นเก่าเกิดอาการแพ้อากาศไปหลายราย ที่น่าสนใจก็คือ เมื่อพรรคประชาธิปัตย์เกิดอาการ **"มีปัญหา"** จากการเจรจา

พลันก็มีเสียงจากคนในรัฐบาลว่า พร้อมเดินทางต่อแม้ไม่มีพรรคประชาธิปัตย์

โดยจะใช้เสียง ส.ส. 18 พรรค ที่ไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ รวม 191 คน กับ ส.ว. 250 คน เป็น 441 เสียง เกินครึ่งของรัฐสภา โหวตรับรอง **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** เป็นนายกฯ

จากนั้นตั้ง ครม. แล้วยุบสภาให้ประชาชนตัดสินใจให้เด็ดขาดอีกครั้งว่าจะเลือกใครเป็นนายกฯ

ถือว่าไม่ธรรมดา สภาผู้แทนฯ เพิ่งประชุมได้ 2 นัด จะ **"ยุบสภา"** กันแล้ว

เป็นอีกผลิตผลของกฎกติกาฉบับดีไซน์เป็นพิเศษ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 30 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6222

Col.Inch: 57.60 Ad Value: 48,960

คอลัมน์: พาราสาвање

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 146,880

ศิลปิน: ชาว-ดำ



จากที่คิดว่าจะปิดดีลเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าว ก็กลายเป็นล่าช้าออกไป โดยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนานเท่าใด เดิมทีคิดว่าตัวแทนของพรรคการเมืองแกนนำไปเจรจาแล้วทุกอย่างจะจบในตัว แต่กลับที่ผู้นำเผด็จการ (เตรียม) สืบทอดอำนาจ ลักลอบซื้อเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พร้อมประกาศขอเป็นคนตรวจเช็ครายชื่อรัฐมนตรีรายตัวด้วยตนเอง เท่านั้นแหละ พรรคประชาธิปไตยเกิดอาการควั่นอกหูทันทีเพราะนี่ถือเป็นการเสียมรรยาททางการเมืองอย่างยิ่ง

สิ่งที่ติดขัดในส่วนของพรรคสืบทอดอำนาจต่อดีลกับพรรคเก่าแก่ ไม่ใช่แค่เรื่องขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากแต่ยังมีประเด็นเรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่หลังประชารัฐขอเก็บไว้เอง โดยใช้กระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อแลกเปลี่ยน แน่แน่นอนว่า ทางฝ่ายประชาธิปไตยไม่แฮปปี้กับข้อเสนอนี้ แม้จะเป็นกระทรวงเกรดเอเหมือนกัน แต่การเดินทางไปสู่เป้าหมายตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้และตอบสนองต่อมวลชนที่เป็นฐานเสียง แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ไม่เพียงแค่ว่าคำตอบที่ยังไร้เสียงตอบรับจากพรรคสืบทอดอำนาจ กรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรค ยังต้องพิจารณาทำให้ตกผลึกต่อคำขู่ของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ส่งสัญญาณการไขก๊อกจากส.ส.บัญชีรายชื่อ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ประกาศไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นั่นคือไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งคำประกาศนี้ ระดับนำของพรรคเก่าแก่ต่างยอมรับกันว่าเป็นจุดยืนอันสำคัญของพรรคและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพรรคที่มีมาอย่างยาวนาน

อันได้แก่การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย เดิน

ตามระบบรัฐสภาและต่อต้านอำนาจเผด็จการ แม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 73 ปีที่ผ่านมา ภาพลักษณ์ของพรรคเก่าแก่จะสวนทางกับสิ่งที่ป่าวประกาศไปก็ตาม แต่พอยุคสมัยเปลี่ยน การเกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนิวเดมภายใต้การนำของ สุรพล หลีกภัย หรือ ปลื้ม ลูกชาย ชวน หลีกภัย และ พิรัชต์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม หลานของอภิสิทธิ์ คนเหล่านี้ถือเป็นสายเลือดใหม่ที่แสดงจุดยืนอย่างมั่นคงมาโดยตลอด

โดยเฉพาะไอติมนั้น ยังคงย้ำเรื่องข้อเสนอฝ่ายค้านอิสระ แม้จะมีบางคนบางพวกในพรรคบอกว่าเป็นไปไม่ได้ แต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าอย่าปฏิเสธว่าไม่มีจริง เพราะการที่พรรคฝ่ายค้านมีหลายพรรคและไม่ได้เห็นด้วยกันหมดทุกเรื่อง เป็นเรื่องปกติในระบบรัฐสภา ซึ่งก็มีอยู่จริง ณ ปัจจุบัน ในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่ต้องฟังเสียงสนับสนุนจากบางพรรคฝ่ายค้านเป็นกรณี ๆ ไป และการยืนอยู่ตรงจุดนี้ น่าจะต่อเรื่องนโยบายกับฝ่ายที่เป็นรัฐบาลได้มากกว่า

อีกประการที่น่าสนใจต่อการแสดงจุดยืนล่าสุดของไอติมก็คือ ข้ออ้างเรื่องเสถียรภาพ ซึ่งเหมือนจะเป็นการตบหน้าบางพรรคที่ยกเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลที่สำคัญด้วยหรือไม่ โดยเจ้าตัวก็ไปตรงจุดในประเด็นที่ว่าถ้าเสถียรภาพเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เราคงไม่เห็นความต้องการของประชาชนที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสูงเท่ากับที่แสดงออกผ่านผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา

เหตุผลที่จะอธิบายเรื่องนี้ เพราะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไม่ได้ขาดเสถียรภาพ แต่ขาดการตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภาที่เข้มข้น ที่คอยช่วยเตือนสติรัฐบาลเวลาการกระทำไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้นการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้นำมาแม้กระทั่งเสถียรภาพ เพราะจะมีเสียงแค่ปริ่มน้ำ ประเด็นนี้เชื่อว่าน่าจะตรงใจคนส่วนใหญ่ หากเสถียรภาพสำคัญจริง รัฐบาลที่ไม่มีใครตรวจสอบและคอยเตะตดขาทำไม่จึงแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้

ไม่เพียงเท่านั้น ความเห็นเชิงหลักการของไอติม

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 30 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6222

Col.Inch: 57.60 Ad Value: 48,960

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 146,880

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: พาราสาвање

ไม่รู้ว่าจะช่วยเตือนสติของพวกกระสันอยากร่วมรัฐบาลในพรรคเก่าแก่ได้หรือไม่ และก็อย่างที่หลายคนตั้งคำถามตัวเองเที่ยวข่าวประกาศและสร้างวาทกรรมเรื่องเผด็จการรัฐสภาใส่ร้ายพรรคคู่แข่งสำคัญอย่างเพื่อไทย แต่กลับไม่รู้ลึกลับซัดตะขวงใจต่อกระบวนการสร้างสภาที่สั่งได้ของเผด็จการกันเลยหรือ

☆☆ ตามที่ไอติมบอกอย่าปล่อยให้สภาเป็นเพียงเครื่องมือของฝ่ายบริหารอย่างเบ็ดเสร็จ เหตุการณ์ในวันแรกของสภา กรณีการเลื่อนประชุมโดยไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจนกับประชาชน หรือการพยายามจะใช้เสียงข้างมากกดดันให้ประธานสภาอนุญาตให้สมาชิกบางคนเปลี่ยนคำตอบที่ลงมติไปแล้ว แสดงให้เห็นว่าพรรคสืบทอดอำนาจไม่ได้มีความต้องการที่จะให้สภาเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความเห็นและเป็นกระบอกเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง นี่ไม่ใช่หรือคือเผด็จการรัฐสภาที่ประชาธิปไตยเคยต่อสู้มา

☆☆ ขณะที่เหตุผลรองรับต่อความเป็นไปได้ในการลาออกของอภิสิทธิ์นั้น เหมือนที่ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จากค่ายนี้ด่าว่าไว้ หากอภิสิทธิ์ทำตามมติเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคก็ต้องละทิ้งจุดยืนทางการเมืองที่ได้ประกาศไว้ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง หากประสงค์รักษาจุดยืนก็ต้องฝ่าฝืนมติพรรค ซึ่งเป็นการเสียมารยาททางการเมือง จากแบบแผนความคิดและการกระทำที่ผ่านมาของอภิสิทธิ์ไม่ใช่คนเช่นนั้น ดังนั้น ทางเดียวที่จะเลือกก็คือต้องรักษาทั้งจุดยืนและรักษามารยาททางการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่น

☆☆ ฟากภูมิไทยจากเดิมที่ทำท่าจะนอนมา พอเจอประชาธิปไตยสไตล์เข้าไป อนุทิน ชาญวีรกุล ระเบิดตัวแต่เนิ่น ๆ ถ้าเพื่อนไม่ร่วมขบวนสืบทอดอำนาจ นั่นหมายความว่าผิดเงื่อนไขที่พรรคเสนอไว้เช่นกันคือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไร้เสถียรภาพก็มีอันจบเห่ ดูแล้วทั้งปัญหาชีวิตภายในของตัวเอง ทั้งเงื่อนไขที่ถูกกดดันใจหัวไม่ขึ้น คำขู่ว่าสภาที่ตั้งมาจากพรรคสืบทอดอำนาจจึงเป็นไม้ตายสุดท้าย ซึ่งคงไม่ไปถึงตรงนั้น เพราะความจริงยิ่งซำยังไร้ข้อสรุป รัฐบาลอำนาจเดิมก็อยู่ต่อไปไม่ได้เสียหายอะไร ■

Line ทาง

☀☀☀ การเมืองยังฮอตปรอทแตกแล้วแตกอีก ถึงขั้นต้องล้างโผจัดสรรโควตารัฐมนตรี (รมต.) กันใหม่ เมื่อ 3 มิถุน 3 ส ในพรรคพลังประชารัฐไม่พอใจบีกรูบอลไปตกปากรับคำกายกระทรวงเกรเดอ ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ให้พรรคร่วม ก็เลยล้างโผล้มโต๊ะเจรจาเปิดดีลกันใหม่ ☀☀☀ แบบว่าไม่มีใครยอมใคร ตราบใดที่ผลประโยชน์ยังไม่ลงตัว หอมหวาน.. อร่อยอร่อยเหลือเกินนะจ๊ะ!!.....ถ้าอีกกระทรวงคมนาคม

จันทิรา บุรุษพัฒน์ และ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สศช.) ก็ร่วมกันแถลงยืนยันเลื่อนการใช้ระบบอาัยตะเบียนกรณีผู้ค้างจ่ายใบสั่งไป 1 ค.ค. นี้แทนจากที่จะเริ่ม 1 ก.ค. นี้ โดยให้เหตุผลที่ฟังแล้วน่ารัก ๆ...ว่า เพื่อให้ระบบการทำงานสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ที่ทำให้ประชาชนพบใบขับขี่ที่ผิดแทนใบขับขี่ตัวจริงที่จะเริ่มใช้ 20 ก.ย.นี้ ☀☀☀ ส่วนเหตุผลจริง ๆ เพราะการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตำรวจกับขนส่งยังไม่เสถียรยังไม่เวิร์ก หรือยังไม่ “คลิก” กันนั่นเอง.....ต้องยืดเวลาออกไปเพื่อให้ระบบพร้อมสมบูรณ์ที่สุด ไม่งั้นเปิดใช้งานแล้วจะยิ่งโกลาหล ☀☀☀ แต่เมื่อถึง



ค.ค. ก็อาจไม่พร้อมและอาจจะเลื่อนไปอีกเพราะตำรวจก็เปิดช่องเรื่องการใช้ใบขับขี่ที่ผิดก็อาจจะขยายเวลาไปอีก 90 วัน คือภายใน 19 ธ.ค. ...อันที่จริงการเชื่อมต่อระบบก็ทำกันมาตั้งนานหลายปีแล้ว สงสัยจริง

เนี่ยยยยย??.....แย่งกันงาน. แย่งกันรุมทิ้ง!!.....จนประชาชนเห็นกันเกือบจะหมดแล้ว ว่าใ้สำนักการเมืองมีกันก็ขัดก็ขยี้ว่าก็ขัด ☀☀☀ สาวใ้กันออกมาอีกนะคะ สาวกันออกมาอีกเยอะ ๆ เลยจ้า.....คราวหน้าเลือกตั้งใหม่ จะได้เปลี่ยนใจเลือกคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ประชาชนจริง ๆ ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ของนักการเมือง ☀☀☀ แต่ก็ไม่รู้??.....ว่าจะมีให้เลือกหรือไม่?? เพราะเลือกตั้งที่ผ่านมาก็คิดว่าไม่ยอมถอนหลังทับสิทธิ์ เลือกคนที่คิดว่าดีที่สุด ณ จุดนั้น ผลที่ตามมาคือการเมืองไทยยังอยู่ในวังวนเดิม ๆ การเมืองในอุดมคติกับนักการเมืองไทย ห่างไกลกันลิบลิบจริง ๆ เอาที่สบายใจกันเลยค่า ☀☀☀ ในที่สุดรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

จริง ว่ามีปัญหาอันใด ถึงยังไม่คลิกกันเสียที มีอะไรในกอไฟอะไร?? ☀☀☀ 30 พ.ค.นี้ เวลา 14.30-16.00 น. นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะลงนามสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทนำโดยบริษัทโซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสมออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชน จ.นครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน-สถานีคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) ...อดใจรอรถไฟฟ้าจะไปหาชาวโคราชแล้วนะจ๊ะ ☀☀☀



transport@dailynews.co.th

เดือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนทุกรอบผลิต ■ ไม่อัปเดตข้อมูลเกิน 3 ปี สิ้นสถานภาพ

นางดารินทร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ทะเบียนเกษตรกรคือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพ และการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือน เกษตรกรที่มีทะเบียนเกษตรกรจะสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล ได้รับความช่วยเหลือกรณีแปลงปลูกพืชเสียหายจากการประสบภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และได้รับสิทธิซื้อและใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หลังเพาะปลูก 15-60 วัน สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืช หากเป็นเกษตรกรรายเดิมที่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่ต้องติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอ แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิมที่ใช้แปลงเดิมติดต่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ

บนแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนา ขึ้นในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ทั้งยังเป็นช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ รวมถึงใช้ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการแก้ปัญหาอื่นๆ ของภาครัฐได้อีกด้วย หากเกษตรกรท่านใดไม่ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร โดยเริ่มนับระยะเวลา 3 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนถึง 896,871 ครัวเรือน ที่ยังไม่ได้มาปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร หากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้วเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 896,871 ครัวเรือน จะสิ้นสถานภาพเป็นเกษตรกรทันที ทำให้ไม่ได้รับสิทธิจากโครงการของรัฐบาล

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 30 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13912

Col.Inch: 15.14 Ad Value: 18,925

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 56,775

คลิป: ชาว-ดำ



ประชุมวิชาการ : นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาริเด้นส์ พร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ปี 2562 จำนวน 15 รางวัล ให้ข้าราชการ และกล่าวมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 30 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13912

Col.Inch: 16

Ad Value: 20,000

ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่ป่า

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 60,000

คลิป: ชาว-ดำ



เพิ่มพื้นที่ป่า: นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ ส.ป.ก. “ดิน น้ำ ป่า ต้องมาพร้อม แต่บูรณาการต้องมาก่อน”และมอบนโยบายขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรฯ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆ นี้



รวมพลังหยุดการเผาสร้างมูลค่า จากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



ฟางข้าวทำปุ๋ยอินทรีย์

เนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำ **“โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”** เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในไร่นาและชุมชน ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตและพลังงานชีวมวล

สำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาวิกฤติหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการ



ทำอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ การเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นการทำลายโครงสร้างและความอุดม

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 30 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6336

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 115.08 Ad Value: 202,540.80

PRValue (x3): 607,622.40

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: รวมพลังหยุดการเผาสร้างมูลค่า จากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สมบูรณ์ของดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นด้วย ดังนั้น จึงได้สนับสนุนการนำเศษวัสดุการเกษตรมาทำประโยชน์ เพิ่มมูลค่า ทดแทนการเผา

“รูปแบบการดำเนินงานได้ใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ 882 แห่ง ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศคปช.) ซึ่งมีผู้นำเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ มาดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 26,460 ราย

โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวัสดุการเกษตรเหลือใช้ไม่ว่า เพื่อรักษาสังแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยต่อว่า ประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมากถึง 43 ล้านตันต่อปี แต่มีการนำมาใช้ประโยชน์เป็นส่วนน้อย และได้ถูกปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่เพาะปลูกหรือถูกเผาทิ้ง

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษหมอกควัน กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

โดยในปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำ “โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสสมทวงฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2563 โดยรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในไร่นาและชุมชน ผ่านกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรและการนำวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายเป็นพลังงานชีวมวลให้แก่ผู้รับซื้อผ่านการเชื่อมโยงตลาด โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ เป็นผู้ขับเคลื่อนดำเนินงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดมูลค่าใน 8 กิจกรรมด้วยกัน

สำหรับทางเลือกในการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดมูลค่า ประกอบด้วย ทางเลือกที่ 1 การไถกลบตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช

“ การเผาในพื้นที่การเกษตร เป็นการทำลายโครงสร้างและ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความ อุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิต สูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับ ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นด้วย ”

เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน คืนชีวิตให้ดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้รับผลผลิตสูง มีรายได้เพิ่มขึ้น

ทางเลือกที่ 2 นำเศษตอซังฟางข้าว หรือ เศษวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เหลือทิ้งในแปลง เพาะปลูก มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม, ทางเลือกที่ 3 นำเศษ วัสดุการเกษตรมาใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น นำมาอัดก้อน หรือนำมาทำอาหารหมักเพื่อใช้เลี้ยงโค, ทางเลือกที่ 4 นำ มาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน โดยนำไปผลิต เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งหรืออัดก้อน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ในกระบวนการอุตสาหกรรม หรือนำมาใช้ทำอาหาร ในครัวเรือน

ทางเลือกที่ 5 นำมาเพาะเห็ด นำมาผลิตกระดาษ หรือของประดับ, ทางเลือกที่ 6 นำเศษใบไม้ เศษฟาง เศษหญ้าแห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นพืช เก็บรักษา ความชื้น “อุมน้ำ อุมปุ๋ย”, ทางเลือกที่ 7 นำเปลือก ซังข้าวโพดหรือฟางมาทำวัสดุเพาะปลูกทดแทนการเผา ซึ่งจะช่วยลดการเผา และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และทางเลือกสุดท้าย จำหน่ายวัสดุเหลือใช้การเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้กากปาล์ม กากมัน ซัง ข้าวโพด เศษไม้ ขยะ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต พลังงานชีวมวล (Biomass)



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 30 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6336

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 115.08 Ad Value: 202,540.80

PRValue (x3): 607,622.40

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: รวมพลังหยุดการเผาสร้างมูลค่า จากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำราญ ย้ำด้วยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวล ระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กับบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) นำร่องดำเนินการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 5 อำเภอ ได้แก่ แม่แจ่ม, สารภี, ดอยหล่อ, เชียงดาว และดอยเต่า โดยพิจารณาศักยภาพความพร้อมของ ศพก. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และเครือข่ายที่มีความพร้อมและความต้องการขายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ได้ และมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาเป็นปัจจัยการผลิตพลังงานชีวมวล

พื้นที่ต่อไปที่คาดว่าจะมีความพร้อมและความต้องการขายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตเป็นพลังงานชีวมวลของ ศพก. อีกหนึ่งแห่ง คือ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ในส่วนของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจะดำเนินกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรในการสร้างคุณค่าและมูลค่าของเศษวัสดุทางการเกษตร ให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนถึงประโยชน์จากเก้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน และเกษตรกรในการนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งการนำเศษชีวมวลไปพัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงดิน ตลอดจนกำหนดพื้นที่ในการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มที่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร นับเป็นก้าวแรกทีนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าจากวัสดุการเกษตรของเกษตรกร ลดการเผาวัสดุการเกษตร เสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร สร้างสมดุลระบบนิเวศแก่ชุมชนต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้คนไทยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ลดพิษภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวัสดุการเกษตรเหลือใช้ในไร่นา เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป

● สุรรัตน์ อัดตะ ●

suratatta0402@gmail.com



สำราญ สารภีบรรณ



เกษตรกร 'ศพก.
ตำบลประณีต'
ใช้เทคโนโลยี-
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตทุเรียน
คุณภาพ >12

เกษตรกร 'ศพก.ตำบลประณีต'

ใช้เทคโนโลยี-ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตทุเรียนคุณภาพ



สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้เรียนรู้จากผู้ร่วมอาชีพเดียวกันที่ประสบความสำเร็จ และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาการด้านการเกษตรในพื้นที่ จ.ตราด ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.ประณีต อ.เขาสมิง

นายดำรงฤทธิ์ กล่าวว่า ในพื้นที่ ต.ประณีต เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้และสวนยางพารา มีพื้นที่การเกษตร 38,910 ไร่ มีเกษตรกร 647 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกไม้ผล 16,144 ไร่ พื้นที่ปลูกทุเรียน 5,500 ไร่ ร้อยละ 95 เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองซึ่งเป็นพันธุ์ที่



เหมาะกับการส่งออก ด้วยตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงภายในประเทศก็มีความนิยม และสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียน ในหลากหลายรูปแบบได้



ด้าน นายมานิตย์ ชิงชัย ประธาน ศพก. ต.ประณีต กล่าวว่า ศพก. เป็นการรวมกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อพัฒนาการผลิตตลอดจนแนวทางการลดต้นทุนในการ





นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ

ผลิตและการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการที่ผ่านมามีเกษตรกรในจ.ตราดและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจและทำการเกษตรในพืชที่ใกล้เคียงกันเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องแล้วนำเอาความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการเพาะปลูกในพื้นที่สวนของตนเอง ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการ

“จุดเด่นของ ศพก.แห่งนี้ คือการจัดการแปลงทุเรียนหมอนทองที่มีอายุร่วม 30 ปี โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมผสานกันในการ

ผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ และจากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้สามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีผลกำไรจากการผลิตเพิ่มขึ้น” นายมานิตย์ กล่าว

ขณะที่ นายเกียรติชัย วรวงศ์ สุวรรณ Young Smart Farmer จ.ปราจีนบุรี ประธาน Young Smart Farmer เขต 3 ภาคตะวันออกบอกว่า การบริหารจัดการฟาร์มจะทำงานร่วมกันในกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกันที่ต่างจากเดิมที่ต่างคนต่างทำซึ่ง



นายมานิตย์ ชิงชัย

ทำให้การผลิตไม่เป็นเอกภาพ เมื่อมารวมกันช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันก็จะทำให้ขบวนการผลิตเป็นไปในแนวเดียวกันและประสบความสำเร็จ ทำให้สามารถป้อนผลผลิตให้กับตลาดได้อย่างมีคุณภาพแบบ

เท่าๆ กันและต่อเนื่องไม่ขาดตลาด ที่สำคัญสามารถต่อรองกับผู้ซื้อในฐานะพ่อค้าคนกลางได้ทำให้ไม่ถูกเอาเปรียบเหมือนอย่างที่ผ่านมา

สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกสำนัก

งานส่งเสริมและพัฒนา

การเกษตรที่ 3 จ.ระยอง ได้สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก มี Young Smart Farmer รวมจำนวน 1,247 คน เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์